

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสน

สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒

วันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ น.

ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสน

รายนามผู้เข้าประชุม

ลำดับ	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายสุพจน์ แก้วสว่าง	ประธานสภา อบต.	สุพจน์ แก้วสว่าง	
๒	นายมาลัย เทียนสุวรรณ	รองประธานสภา อบต.	มาลัย เทียนสุวรรณ	
๓	นายสำออง สีนวล	ส.อบต.หมู่ที่ ๑	สำออง สีนวล	
๔	นางสุชาดา ขวัญยืน	ส.อบต.หมู่ที่ ๒	สุชาดา ขวัญยืน	
๕	นายสมมิตร มั่งสมบัติ	ส.อบต.หมู่ที่ ๓	สมมิตร มั่งสมบัติ	
๖	นางสาวประไพ ผลประโยชน์	ส.อบต.หมู่ที่ ๔	ประไพ ผลประโยชน์	
๗	นายสนั่น เผ่าวิจารณ์	ส.อบต.หมู่ที่ ๔	-	ลากิจ
๘	นางสาวสมบัติ ภัคดีโสภณ	ส.อบต.หมู่ที่ ๕	สมบัติ ภัคดีโสภณ	
๙	นายสุพจน์ ทองม่วง	ส.อบต.หมู่ที่ ๕	สุพจน์ ทองม่วง	
๑๐	นายผวน นิตปราณี	ส.อบต.หมู่ที่ ๖	ผวน นิตปราณี	
๑๑	นายอนุภาพ ก่อแก้ว	ส.อบต.หมู่ที่ ๖	อนุภาพ ก่อแก้ว	
๑๒	นายณรงค์ศักดิ์ เทียมทอง	ส.อบต.หมู่ที่ ๗	ณรงค์ศักดิ์ เทียมทอง	
๑๓	นายสมพร พราหมบุญยอด	ส.อบต.หมู่ที่ ๗	สมพร พราหมบุญยอด	
๑๔	นายนาฏ วงศ์ทองดี	เลขานุการสภา อบต.	นาฏ วงศ์ทองดี	

เริ่มประชุมเวลา ๑๐.๐๓ น.

- นายสุพจน์ แก้วสว่าง - ขณะนี้เวลา ๑๐.๐๓ น. สมาชิกฯ เกินกึ่งหนึ่ง กระผมขอเปิดประชุมครับ ขออนุญาต ประธานสภา อบต. ใช้เสียงตามสายเหมือนเดิมนะครับ อาจจะรบกวนไปบ้าง ขอภัยไว้ ณ ที่นี้ด้วยครับ
- วันนี้เป็นการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ วันจันทร์ที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๒ เป็นการประชุมสมัยสามัญครั้งสุดท้ายของปี ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุม อบต.หนองโสน โดยมีกระผม นายนายสุพจน์ แก้วสว่าง ประธานสภา อบต.หนองโสน รับหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม มีท่านปลัดนาฏ วงศ์ทองดี ปลัด อบต.หนองโสน เป็นเลขานุการ ในการประชุมครับ
 - สวัสดีไปยังคณะองค์ประชุม ประกอบสมาชิกทั้งหมด ๑๒ ท่าน สำหรับผู้เข้าร่วมประชุม มีท่านนายกวินัย พุ่มพวง นายก อบต.หนองโสน, ท่านสมาน เกิดสา และท่านจิตติ เมืองสมบัติ รองนายก อบต.หนองโสน ในส่วนของหัวหน้าส่วนราชการ มีท่านสุนิสา ใจปราสัย หัวหน้าสำนักปลัด, ท่านวารุณี ขำสวัสดิ์ ผอ.กองคลัง, ท่านอุไร ดวงเดือน ผอ.กองช่าง และพนักงานเจ้าหน้าที่อื่นๆ ได้แก่ ท่านประไพ สืบพราหมณ์ เจ้าหน้าที่สาธารณสุข, ท่านอัจฉราพร รักดี เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ฯ ทักทายกันครบถ้วนต่อไปขอเข้าวาระที่ ๑ เลยครับ

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

- นายสุพจน์ แก้วสว่าง - เรื่องแรก โดยปกติแล้วจะมีการถ่ายรูปการประชุมสภา ครั้งที่ผ่านมาลงในเพจ ประธานสภา อบต. เฟสบุคของ อบต. โดยบางครั้งก็มีสมาชิกฯ เขาแจ้งลามาที่ผม ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ อาจเพราะติดภารกิจ/ป่วย ผมก็เขียนให้ในใบลงชื่อว่าเขาลา แต่ในเพจฯ ที่เอาไปลงเขียนว่าเขาขาดประชุม/ไม่เข้าร่วมประชุม ผมเกรงว่าถ้าสมาชิกฯ เจ้าตัวเขามาเห็นคงตำหนิผม เพราะฉะนั้นต่อไปถ้าจะเอาไปลงเพจฯ ท่านช่วยถามผมก่อนว่าสมาชิกฯ คนไหนขาด หรือคนไหนป่วย ขอแจ้งให้ทราบครับ
- เรื่องที่สอง กระจกโค้งบริเวณซอยล่อเกวียน ๑ บาน ซึ่งแจ้งไปหลายครั้งแล้ว พอติดต่อทางกองคลัง กองคลังแจ้งว่าอยู่ที่ช่าง ล่าสุดผมเอาเอกสารเข้าไปคุยกับพฤษภา (พัสดุ) ได้รับคำตอบว่า มีคำร้องขอมาแค่รายเดียว จำนวนมันน้อย จึงไปทำให้หมู่บ้านอื่นก่อน หลังจากนั้นเดี๋ยวจะดำเนินการให้ เนื่องจากชาวบ้านเขาอยากจะทำเอง เพราะเห็นว่ามันเนิ่นนานเหลือเกินแล้ว แต่ผมเห็นว่ามันเป็นหน้าที่ของ อบต. ผมเลยขอชาวบ้านชะลอไว้ก่อน
 - เรื่องที่สาม แผงกันตลิ่งบ้านนายไพรัช ช่วงที่ ๒ ตอนนี้นำมาทำจะเอนแล้วครับ อยากให้ผู้รับจ้างหรือผู้บริหารเข้าไปตรวจสอบว่าถ้าหากน้ำมาทำให้ตลิ่งมันพังและรูก้ำเข้าไปในแม่น้ำ ทำให้การเก็บกักทำได้ยาก
 - อีกเรื่องหนึ่ง ได้เกริ่นให้ท่านนายกทราบแล้ว คือ เรื่องท่อหลังฟาร์มหมู ถัดมาทางซ้ายมือที่จะไปทางบ้านนายช่างอึ้ง เนื่องจากมีการก่อสร้างถนนโครงการของ อบจ.ทำให้มีดินลูกรังไหลไปปิดท่อระบายน้ำ ถ้าเกิดฝนตก จะทำให้ท่อตัน น้ำไหลไม่ได้ และอีกจุดหนึ่งคือ ตรงข้ามบ้านน้ำเหนือ ตรงโค้งหน้า อบต. มีท่อฝังอยู่ผิวดินระดับ ถ้าเกิดวันไหนเราจะตั้งเครื่องสูบน้ำเพื่อสูบน้ำออก มีประตูปิด-เปิด อยากให้ช่วยดูว่ามันใช้งานได้หรือไม่ ผากท่านนายก และทีมผู้บริหารคิดแก้ไขด้วยครับ

- เรืองสุดท้าย โครงการจ่ายขาดเงินสะสมในข้อบัญญัติ เป็นโครงการเร่งด่วน ซึ่งขณะนี้ผ่านมาประมาณ ๖ เดือนแล้ว แต่ยังคงดำเนินการไปได้ไม่มากเท่าที่ควร ถ้าถึงเดือนเมษายน ๒๕๖๓ โครงการเหล่านี้จะต้องมีการขอมติใหม่ในสภาฯ แต่ถ้าเป็นโครงการในข้อบัญญัติจะกันเงินเหลือมปีไว้ ขอแจ้งให้ที่ประชุมทราบครับ
- ทั้งหมดเป็นเรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ มีเท่านี้ ขอฝากคณะผู้บริหารไว้ด้วยต่อไปขอเข้าวาระที่ ๒ เลยครับ

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว

นายสุพจน์ แก้วสว่าง ๒.๑ การพิจารณารับรองรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ ประธานสภา อบต. เมื่อวันที่จันทร์ ที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๒ เชิญท่านสมาชิกฯ พิจารณา และตรวจทานแก้ไข

- ครับ
- ท่านเปิดไปหน้าท้ายๆ ๔-๕ แผ่นข้างหลัง เรื่องการประชุมสมัยสามัญครั้งที่ ๑ ซึ่งได้ดำเนินการผ่านไปแล้ว มีการแปรญัตติ และตราเป็นข้อบัญญัติตำบลไปแล้วครับ มีสมาชิกฯ ท่านใดแก้ไขหรือไม่ครับ ถ้าไม่มี ผมขอมติเลยครับ ถ้าสมาชิกฯ ท่านใดเห็นชอบรับรองรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ศุกร์ ที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๒ ขอให้ท่านยกมือครับ

มติที่ประชุม - มีมติรับรองรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๒ จำนวน ๑๑ เสียง

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อทราบและพิจารณา

นายสุพจน์ แก้วสว่าง ๓.๑ รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ตามนโยบายฯ ประธานสภา อบต. - เมื่อปีที่ผ่านมา ในวาระที่ ๔ จะเป็นการแถลงนโยบายของผู้บริหาร เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ ระยะเวลาผ่านมาครบ ๑ ปีพอดี เป็นระเบียบของสภาที่ผู้บริหารจะต้องชี้แจง แถลงนโยบายต่อสภาว่าท่านได้ดำเนินการอะไรไปบ้างในรอบปีที่ผ่านมา โอกาสนี้ผมขอเรียนเชิญท่านนายกครับ

นายวินัย พุ่มพวง - เรียนท่านประธานสภาฯ และสมาชิกฯ อบต.หนองโสนทุกท่าน ตามที่ผม นายวินัย นายก อบต. พุ่มพวง นายก อบต.หนองโสน ได้แถลงนโยบายไว้ต่อสภา อบต.หนองโสนแห่งนี้ ในวาระก่อนเข้ารับหน้าที่ โดยไม่มีการลงมติในการประชุมสภา อบต.หนองโสน เมื่อวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ นั้น

- อาศัยความตาม พรบ.สภาตำบล และ อบต. พ.ศ.๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๕๒ มาตรา ๕๘/๕ วรรค ๕ ได้กำหนดไว้ว่า ให้นายก อบต.จัดทำรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภา อบต.เป็นประจำทุกปี
- เพื่อให้เป็นไปตาม พรบ.ดังกล่าว ผมนายวินัย พุ่มพวง นายก อบต.หนองโสน จึงได้จัดทำรายงานแสดงผลการปฏิบัติปฏิบัติงาน ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒ ตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภา อบต.หนองโสน อ.เมือง จ.เพชรบุรี ซึ่งถือเป็นการเผยแพร่ข้อมูล และประชาสัมพันธ์ผลงาน รวมทั้งกิจกรรมต่างๆ ของ อบต.หนองโสน เพื่อให้ท่านสมาชิกฯทุกท่าน ตลอดจนประชาชนได้รับทราบ และจะทำให้เกิดความเข้าใจการปฏิบัติงานของ อบต.หนองโสน ได้ดียิ่งขึ้น โดยมีรายละเอียดโครงการดังต่อไปนี้ (ตามเอกสารแนบ)

นายสุพจน์ แก้วสว่าง ที่ท่านนายกได้กล่าวไป คือโครงการที่ท่านได้ดำเนินการไปแล้วทั้งหมดในรอบปีที่ผ่านมา ประธานสภา อบต. สมาชิกฯ ทุกท่านต้องอ่านมาก่อนแล้วด้วย และอ่านตามที่ท่านนายกกล่าวในห้องประชุม เมื่อสักครู่ มีสมาชิกฯ ท่านใดจะสอบถามหรือไม่ครับ ถ้าไม่มี ผ่านเลยนะครับ เพราะเป็นการแถลงนโยบาย ไม่ต้องขอมติ

นายสุพจน์ แก้วสว่าง ประธานสภา อบต. **๓.๒ การพิจารณาเห็นชอบร่างแผนการดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาฯ ประจำปี ๒๕๖๒ และการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)**
- เรื่อง รายงานผลการ ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖๑ - กันยายน ๒๕๖๒ มีเจ้าหน้าที่ หรือผู้บริหารท่านใด ชี้แจงหรือไม่ครับ

น.ส.อัจฉราพร รักดี - สำหรับวาระ ๓.๒ เรื่อง การ พิจารณาเห็นชอบร่างแผนการดำเนินการติดตามและ
นักวิเคราะห์ฯ ประเมิน ผลแผนพัฒนาฯ ประจำปี ๒๕๖๒ และการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ในส่วนของการ ติดตามและ ประเมินผลแผนพัฒนาฯ ประจำปี ๒๕๖๒ เนื่องจากกรรมการชุดเดิมได้หมดวาระไปแล้วนั้น เราจึงได้มีการจัดประชุม คณะกรรมการ ติดตามและ ประเมิน ผลฯ และทำการคัดเลือกคณะกรรมการชุดใหม่ ได้ ประธานคนใหม่ คือ คุณประไพ ผลประโยชน์ และเลขา คือคุณสกุณต์พงษ์ ศรีวรรณาด ซึ่งการประชุมในครั้งนี้ ถือเป็นการประชุมครั้งที่ ๑ ของคณะกรรมการชุดใหม่ สำหรับการ รายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาฯ ทางคณะกรรมการได้มีมติให้มีการรายงานผล ปีละ ๑ ครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ส่วนผลของการประชุมจะอยู่ที่ท้ายเล่มของ เอกสารแนบนะค่ะ บันทึกข้อความเรื่อง รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาฯ อยู่ด้านหลังตารางท้ายเล่มค่ะ ซึ่งบันทึกข้อความนี้ เป็นการรายงานผลการประชุมที่ เสนอต่อผู้บริหาร เพื่อรายงานต่อสภาในวันนี้ค่ะ เชิญทุกท่านพิจารณาค่ะ

นายสุพจน์ แก้วสว่าง - มีสมาชิกฯ แจ้งมาว่าเอกสารไม่ค่อยชัดเจน อาจเป็นเพราะการถ่ายเอกสารไม่ดี ประธานสภา อบต.

น.ส.อัจฉราพร รักดี - ในส่วนของการรายงานผลที่มันอาจไม่ชัด มันเป็นรายงานตัวเดียวกันกับที่ท่านนายกกล่าว นักวิเคราะห์ฯ รายงาน ผลการปฏิบัติงานประจำปีเมื่อสักครู่ นั่นเองค่ะ

นายสุพจน์ แก้วสว่าง - ให้สมาชิกฯ อ่านตรงวาระที่ ๓.๒ นะครับ จะต้องขอมติในที่ประชุมด้วย ประธานสภา อบต. - มีใครสอบถามหรือไม่ครับ ถ้าไม่มี ขอมติเลยครับ

มติที่ประชุม - มติที่ประชุมเห็นชอบร่างแผนการดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาฯ
ประจำปี ๒๕๖๒ และการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ -
๒๕๖๕) จำนวน ๑๑ เสียง

นายสุพจน์ แก้วสว่าง ประธานสภา อบต. ๓.๓ การพิจารณาเห็นชอบร่างแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓
วาระนี้ ต้องได้รับความเห็นชอบด้วยนะครับ เชิญผู้บริหารชี้แจงครับ

นายวินัย พุ่มพวง - กราบเรียนท่านประธานสภาฯ และสมาชิกฯ อบต.หนองโสนทุกท่าน กระผมนายวินัย
นายก อบต. พุ่มพวง นายก อบต.หนองโสน วันนี้ทางคณะผู้บริหารได้ทำบัญชีสรุปจำนวนโครงการ
พัฒนาท้องถิ่น กิจกรรม และงบประมาณแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๓ มาให้ที่ประชุมได้ให้ความเห็นชอบ (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)

นายสุพจน์ แก้วสว่าง - ทั้งหมดที่ฝ่ายบริหารได้กล่าวรายงานมานี้เป็นแผนการดำเนินงานของปีงบประมาณ
ประธานสภา อบต. ๒๕๖๓ เริ่มตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖๒ - กันยายน ๒๕๖๓ ซึ่งจะอยู่ในร่างแผนการ
ดำเนินงานฯ ต่อไปเป็นโอกาสของสมาชิกฯ ทุกท่านซึ่งได้ฟังการรายงานตลอดกว่าครึ่ง
ชั่วโมง มีสมาชิกฯ ท่านใดสอบถามหรือไม่ครับ เรียนเชิญครับ

- มียุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรมนุษย์ สังคม และความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน และปัญหาเสพติด แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน หน้า ๑๙ มั่นมี
โครงการจัดซื้ออุปกรณ์กีฬา ๒๐,๐๐๐ บาท ซึ่งผมเห็นว่าที่ผ่านมายังไม่มี แต่เข้าใจว่าปี
๒๕๖๓ นี้ น่าจะมี หรือไม่อย่างไรครับ

นายวินัย พุ่มพวง - ปี ๒๕๖๓ มีครับ
นายก อบต.

นายสุพจน์ แก้วสว่าง - ครับ ท่านนายกบอกว่าจะมีนะครับ แม้กระทั่งชุดนักกีฬา สมาชิกก็ต้องเป็นฝ่ายชี้แจง
ประธานสภา อบต. ต่อนักกีฬาเอง ซึ่งหลังจากนี้ไปจะมีงบประมาณจัดซื้อให้ตามที่ได้เรียนไว้กับที่ประชุมครับ

- อีกโครงการของหมู่ที่ ๑ ไม่ทราบว่าช่างดำเนินการไปถึงไหนแล้ว เรื่องวางท่อหลังบ้าน
พื้นน้อย ถึงบ้านนางใบ ซึ่งอยู่ในงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ หรือ ๒๕๖๒ นี้แหละครับ
ซึ่งระยะเวลาผ่านไป ๑๒ เดือนแล้ว ขณะนี้ยังไม่ดำเนินการ ไม่ทราบว่าติดปัญหาใด
เงินอุดหนุนไม่เข้าหรืออย่างไร ขอฝากไว้ด้วยครับ

- มีสมาชิกฯ ท่านใดจะสอบถามอีกหรือไม่ครับ ถ้าไม่มี ผมขอมติเลยนะครับ

มติที่ประชุม - มติที่ประชุมเห็นชอบการพิจารณาเห็นชอบร่างแผนการดำเนินงาน ประจำปี
งบประมาณพ.ศ.๒๕๖๓ จำนวน ๑๑ เสียง

นายสุพจน์ แก้วสว่าง ประธานสภา อบต. ๓.๔ การนำข้อมูลที่ได้รับจากการประเมินตนเองรายงานที่ประชุมสภาของ อบต.เพื่อให้
ทราบผลการปฏิบัติงานของ อปท.ตามแบบรวบรวมข้อมูล

- ในวาระนี้ แจ้งเพื่อทราบนะครับ ไม่ต้องให้ความเห็นชอบ ถ้าท่านเห็นในเอกสารตรงที่
เขียนว่า เรียนประธานสภาฯ และลงชื่อหัวหน้าสำนักฯ, ท่านปลัด ต่อด้วยผมลงชื่อ
อยากจะแก้ไขตรงลงชื่อผมครับ มันไม่ต้องมีผม เพราะเสนอ หรือเรียนประธานฯ แล้วจะลง
ชื่อประธานอีกไม่ได้ ขอยกเลิกตรงนั้นในหน้าที่ ๒ ครับ

- ต่อไป ท่านใดจะชี้แจงในวาระ ๓.๔ เชิญครับ

น.ส.สุนิสา ใจปราสัย - เรียนท่านประธานสภาที่เคารพค่ะ ดิฉันนางสาวสุนิสา ใจปราสัย หัวหน้าสำนักปลัดค่ะ
 หัวหน้าสำนักปลัด ในระเบียบวาระที่ ๓ ข้อ ๓.๔ การรายงานผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการ

กระจายอำนาจ เพื่อแจ้งให้สภาทราบค่ะ เนื่องจากสำนักงานคณะกรรมการกระจาย
 อำนาจให้แก่อปท.ได้พัฒนาระบบประกันคุณภาพการจั้ดบริการสาธารณะของ อปท.ด้วย
 วิธีการประเมินตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นให้ อปท.พัฒนาประสิทธิภาพ
 ประสิทธิภาพของการบริการสาธารณะตามภารกิจหน้าที่ และภารกิจที่ได้รับการถ่ายโอน
 แผนการกระจายอำนาจ เพื่อให้ อปท.มีคุณภาพและมาตรฐานที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดย
 ข้อมูลที่ได้จากการติดตามประเมินผล ทางคณะกรรมการกระจายอำนาจจะกำหนด
 นโยบาย แผนงาน มาตรการ และแนวทางการพัฒนางานด้านการกระจายอำนาจให้แก่
 อปท.เพื่อนำมาพัฒนาคุณภาพการจั้ดบริการทั้งในส่วนขององค์กรและบุคลากรของ อปท.
 ได้อย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนาปรับปรุงการให้บริการของ อปท.ให้มีคุณภาพ ได้
 มาตรฐานการให้บริการที่สูงขึ้น ขั้นตอนและวิธีประเมินตนเองมีทั้งหมด ๖ ขั้นตอน โดย
 ขั้นตอนที่ ๑-๔ ทำเสร็จสิ้นแล้ว ส่วนขั้นตอนที่ ๕ คือการแจ้งให้สภาฯ ทราบ (รายละเอียด
 ตามเอกสารแนบ)

นายสุพจน์ แก้วสว่าง - เจ้าหน้าที่ชี้แจงไปแล้วนะคะ ถ้าไม่มีสมาชิกฯ ชักถามผมขอผ่านเลยนะคะ เพราะ
 ประธานสภา อปท. เวลาที่ล่วงเลยมาพอสมควรแล้ว ซึ่งวาระนี้ไม่ต้องให้ความเห็นชอบ เป็นการแจ้งให้ทราบ

นายสุพจน์ แก้วสว่าง **๓.๕ การแก้ไขโครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ ๕ ซอยพิบูลย์สมบัติอุทิศ ช่วงที่ ๒**
 ประธานสภา อปท. - ก่อนท่านจะชี้แจง ผมขอแจ้งก่อนนะคะ ถนนเส้นนี้ซึ่งอยู่ในช่วงกำลังก่อสร้าง ประมาณ
 ๓-๔ วันก่อน ช่วง ๒ ทุ่ม ผมอยู่แถวนั้นพอดี มีผู้ใช้จักรยานยนต์เข้าไปทางนั้น เพราะมัน
 ไม่มีรั้วกั้นห้ามเข้า ผมก็เข้าไปดู ยังไม่ทันถึงช่วงก่อสร้างผมก็เลี้ยวกลับ ส่วนจักรยานยนต์
 คันนั้น เขาเห็นผมเลี้ยวกลับ เขาก็เลี้ยวกลับ แต่ตอนนั้นเขาขึ้นไปบนถนนแล้วครับ ตอน
 เข้าผมเข้าไป ปรากฏว่าเนื้อปูนมันแข็งตัวแล้วแต่ยังไม่แห้งสนิท มองเห็นเป็นรอยล้อรถ
 บางๆ จึงอยากแจ้งช่างผ่านทางสภาฯ แห่งนี้ว่าเวลามีโครงการก่อสร้าง ควรจะมีรั้วกั้นปิด
 ห้ามผ่านเป็นสัญลักษณ์ให้ชาวบ้านได้รับทราบ ให้ช่างออกไปดูบ้าง ต่อไปเรียนเชิญช่าง
 ชี้แจงครับ

นางสาวอุไร ดวงเดือน - เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ สมาชิกฯ คณะผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านค่ะ
 ผอ.การกองช่าง ดิฉันนางสาวอุไร ดวงเดือน ผอ.กองช่างค่ะ ขอชี้แจงในระเบียบวาระที่ ๓ ข้อ ๓.๕ เรื่อง
 การแก้ไขโครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ ๕ ซอยพิบูลย์สมบัติอุทิศ ช่วงที่ ๒ ตาม
 แบบเดิมโครงการนี้ได้บรรจุไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณปี ๒๕๖๒ ขอแก้ไขปริมาณงาน
 และรายละเอียดบางช่วงที่จะนำไปดำเนินการในปีนี้นะ ส่วนที่แก้ไข คือ โครงการก่อสร้าง
 ถนน คสล.หมู่ที่ ๕ ซอยพิบูลย์สมบัติอุทิศ ช่วงที่ ๒ ของเดิม ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕ ม.
 หนา ๑๕ ซม. ยาว ๑๒๘ ม. คิดเป็นพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๖๔๐ ตร.ม. ซึ่งเป็นแบบ
 ๆ ตามงบประมาณเดิมที่ตั้งไว้ ๓๖๕,๐๐๐ บาท วันนี้ขอความเห็นชอบจากสภาฯ แก้ไข
 รายละเอียด และงบประมาณใหม่เป็น โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ ๕ ซอยพิบูลย์
 สมบัติอุทิศ ช่วงที่ ๒ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕ ม. หนา ๑๕ ซม. ยาว ๑๒๒ ม. คิดเป็นพื้นที่
 เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๖๑๐ ตร.ม. งบประมาณตัดลงมาจากเดิม เหลือ ๓๔๘,๐๐๐ บาท
 ขอความเห็นชอบจากสภาแก้ไขเปลี่ยนแปลงแบบๆ เพื่อดำเนินการก่อสร้างต่อไป
 ขอขอบคุณค่ะ

นายสุพจน์ แก้วสว่าง - เท่ากับว่า โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ ๕ ซอยพิบูลย์สมบัติอุทิศ ช่วงที่ ๒ ความยาว
 ประธานสภา อบต. เดิม ๑๒๘ ม. เหลือ ๑๒๒ ม. เป็นพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๖๗๐ เหลือ ๖๑๐ ตร.ม.
 ตามแบบแปลนของ อบต.หนองโสนกำหนด สมาชิกเข้าใจตามนี้นะครับ ท่านสุพจน์
 ทองม่วง ที่ท่านบอกว่างบประมาณ ๓๐๐,๐๐๐ บาท ตอนนี้อยู่ที่ ๓๖๕,๐๐๐ บาท และ
 ปรับลดลงมาอีก ท่านเข้าใจตามนี้นะครับ มีสมาชิกท่านใดจะถามหรือไม่ครับ ถ้าไม่มี
 ขอมติที่ประชุมครับ

**มติที่ประชุม - ที่ประชุมมีมติเห็นชอบการแก้ไขโครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ ๕
 ซอยพิบูลย์สมบัติอุทิศ ช่วงที่ ๒ จำนวน ๑๑ เสียง**

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

นายสุพจน์ แก้วสว่าง - มีเรื่องชี้แจงจากกองคลัง เชิญครับ
 ประธานสภา อบต.

นางวารุณี ขำสวัสดิ์ - เรียนประธานสภาค่ะ เรื่องผลการดำเนินการด้านรายรับ - รายจ่าย ปีงบประมาณ
 ผอ.กองคลัง ๒๕๖๒ และยอดเงินคงเหลือยกไป ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)

นายสุพจน์ แก้วสว่าง - ต่อไป ขอเชิญท่านกำนันสาธิต บัวมณี เชิญครับ
 ประธานสภา อบต.

นายสาธิต บัวมณี - กราบสวัสดิ์ประชาชนทางบ้าน ท่านประธานสภาฯ สมาชิกฯ คณะผู้บริหาร และผู้เข้า
 กำนันตำบลหนองโสน ร่วมประชุมทุกท่าน ผมนายสาธิต บัวมณี กำนันตำบลหนองโสน ขอขอบคุณทางสภาฯ
 ที่ให้เกียรติทีมงานฝ่ายปกครองฯ ได้เข้าร่วมประชุมครับ กระผมในนามของตัวแทน
 ชาวบ้าน มีเรื่องร้องเรียนของชาวบ้าน และเรื่องที่ทางอำเภอฝากมา จะขอไล่เรียงเป็น
 หมู่บ้านไปครับ

- เริ่มจากหมู่ที่ ๑ ครับ ยังเป็นเรื่องประตูเปิด - ปิดน้ำบ้านลุ่มส่ง ต้องขอความอนุเคราะห์
 เร่งดำเนินการโดยเร็วครับ เพราะมันนานมากแล้ว ซึ่งโครงการนี้ใช้งบประมาณจ่ายขาดเงิน
 สละสม ต้องกันเงินไว้หลายครั้งแล้ว แต่ยังไม่ได้นำดำเนินการสักที มีการชี้แจงไว้ว่ายังหาผู้รับ
 จ้างในการก่อสร้างไม่ได้ แต่ตรงนี้ผมคิดว่ามันเป็นศักยภาพของผู้บริหาร ไม่ได้เกี่ยวกับ
 ชาวบ้าน ซึ่งควรจะเร่งดำเนินการครับ เพราะมันเป็นความเดือดร้อนของชาวบ้าน ปีนี้ถือ
 ว่าโชคดีที่น้ำไม่มาก ไม่ได้รับผลกระทบอะไรมากมายครับ
- ต่อไปเป็นโครงการทำถนนเส้นฟาร์มหมู่ตั้งแต่สะพานวัดสิงห์ - อู่ช่างเขียร งบประมาณ
 การดำเนินการ ๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาครับ ผมได้ขึ้นไปทำอำเภอเมือง
 เพชรบุรี ปรากฏว่าท่านประธานกรรมการตรวจรับฯ โครงการนี้ได้เรียกผมไปถามว่าผมได้
 เข้าไปดูหน้างานบ้างหรือไม่ ผมก็รายงานตามความเป็นจริงไปได้เข้าไปดูอยู่บ้างครับ
 เนื่องจากมีชาวบ้านหมู่ที่ ๑ มาร้องเรียนว่าการทำถนนเส้นนี้ส่งผลกระทบทำให้ดินไหลทาง
 ไปอุดตันท่อส่งน้ำจากคลองชลประทานเข้าในนาของชาวบ้าน ผมก็ได้ลงพื้นที่และแจ้งให้
 ปลัดอำเภอเมืองเพชรบุรีชี้แจงไปยังผู้รับจ้างของโครงการ เพื่อแก้ไขปัญหาให้ชาวบ้าน
 โดยด่วน นอกจากนี้ ทางอำเภอก็ท้วงติงและฝากมาบอกให้คณะกรรมการตรวจรับฯ ให้
 ตรวจรับให้ได้มาตรฐานร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ คือท่านปลัดผู้รับผิดชอบโครงการนี้ท่านบอก
 ไว้ว่า ท่านไม่รับครับ เพราะมันไม่ได้มาตรฐาน ไม่ตรงตามแบบฯ

- ในส่วนของหมู่ที่ ๒ มีเรื่องร้องเรียนมาเช่นเคยครับ เรื่องถนนที่ขอย้ายขาดเงินสะสมโดยการผลักดันของท่านสมาชิกฯ หมู่ที่ ๒ ท่านสุชาติดา ขวัญยืน ซึ่งเป็นกำลังสำคัญในการผลักดันงบประมาณการสร้างถนนคอนกรีตให้ลาดยางปูแอสฟัลท์ติก เส้น หมู่บ้านรัฐเพชรซอย ๑ ซึ่งเวลาล่วงเลยมานานมากแล้วก็ยังไม่เริ่มดำเนินการ พอชาวบ้านมีคำถามขึ้นมา ก็ชี้แจงว่าไม่มีผู้รับจ้างมารับงาน ที่นี้มีโครงการมาใหม่อีกครับ คือ รางระบายน้ำบริเวณบ้านสวนกุหลาบ - บ้านนายเทียน เป็นอีกหนึ่งโครงการที่มีปัญหาเรื่องแบบฯ ต้องล่ารายชื่อชาวบ้านเพื่อลงมติให้ผ่าน เนื่องจากชิ้นงานที่ออกมาไม่ตรงกับแบบฯ ที่เขียนมา ซึ่งตรงนี้มันโทษใครไม่ได้ครับ เพราะผู้รับจ้างที่เขามีประสบการณ์การทำงานที่สูง เขาก็จะทำงานออกมาให้แข็งแรง เพื่อประโยชน์ของชาวบ้าน แม้ว่ามันจะไม่ตรงตามแบบฯ ที่นี้วิธีแก้ปัญหาเมื่อเกิดการผิดแบบฯ จะมาล่ารายชื่อให้ชาวบ้านมาช่วยแก้ไขมันมันไม่ถูกต้องครับ ควรที่จะพูดคุยกันก่อน คือควรติดต่อมาทางผมให้ลงพื้นที่ แต่ขณะนี้ น่าจะตรวจรับฯ กันไปแล้วหรืออย่างไรครับ ยังไม่เห็นติดต่อมาว่าจะจบแบบไหน อยากถามอยู่เหมือนกันครับ ว่ามันจบไปแล้ว ตรวจรับฯ ไปแล้วใช้หรือไม่ครับ

- ต่อไปหมู่ที่ ๓ บริเวณหน้าบ้านนางกำป็น - บ้านนายอร่าม มีชาวบ้านโทรมาร้องเรียนเรื่องการระบายน้ำครับ ผมจึงลงพื้นที่ไปดูที่ระบายน้ำ พบว่าระดับการเอียงของท่อไม่ได้คือมันชันสวนกับทางน้ำครับ พอมีฝนตกเพียงเล็กน้อย น้ำก็ไหลเข้าบ้านชาวบ้านแล้ว

- มาถึงโครงการหมู่ที่ ๖ ผมได้รับแจ้งจากอำเภอเมืองเพชรบุรีว่า โครงการ คสล.หมู่ที่ ๖ หน้าบ้านหมวดูร์ สดง.ให้เรียกเงินค่าเหล็กคืน ซึ่งดิฉันครับที่เอาไว้เรียกคืนเฉพาะค่าเหล็กไม่ได้เรียกคืนทั้งโครงการ ซึ่งถ้าเป็นแบบนั้นใครจะรับผิดชอบครับ ก็บอกแล้วว่าบางทีการออกแบบ หรือการทำโครงการอะไรมันจะต้องทำให้ได้มาตรฐาน ตรงตามแบบฯ ให้พูดคุยกับผู้นำชุมชนเยอะๆ ปรึกษาหารือกัน ยกตัวอย่างถนนหมู่ที่ ๑ นะครับ เส้นหลังฟาร์มหมูงบประมาณ ๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท ถ้าต้องชดใช้เงินค่าเหล็ก มันเป็นเงินกว่า ๒๐๐๐,๐๐๐ บาท จะเอาที่ไหนมาใช้ครับ ส่วนอีกตัวหนึ่งของหมู่ที่ ๖ คือ โครงการวางท่อระบายน้ำ ซึ่งผมได้รับแจ้งจากท่านผู้ใหญ่บ้านว่า มีการวางท่อระบายและกลบทับไปแล้ว งานใกล้เสร็จแล้วครับ แต่ดันมีคนตรวจพบว่าไม่ได้ยาแนวตามรอยต่อท่อ บังเอิญว่าผู้ใหญ่บ้าน และท่านสมาชิกฯ เขารอบคอบครับ เข้าไปดูแล้วเจอ ก็ต้องร้องครับ ชุดขึ้นมาทำใหม่ จะเห็นได้ว่าหลายๆ โครงการที่ทำมาจะเป็นลักษณะนี้หมดเลย ถ้าไม่มีคนร้องเรียนก็ผิดแบบฯ ถ้าไม่ผิดแบบฯ ก็ไม่ทำ ทำซ้ำ ซ่างไม่มี ฯลฯ

- ต่อไปเป็นเรื่องฝ่ายปกครองครับ เมื่อต้นเดือนที่ผ่านมาช่วงงานประจำปีทอดผ้าป่าเพื่อหาทุนทรัพย์ซื้อรถรับ - ส่งนักเรียนของโรงเรียนวัดสิงห์ มีเหตุการณ์ไม่คาดคิดเกิดขึ้น ก็ตามข่าวที่ออกมาครับ คือ มีมิจฉาชีพมาชโมยเงินจากฟุ่มไป ๙,๐๐๐ บาท ทางฝ่ายปกครองก็ให้ทางคณะผู้บริหารของโรงเรียนวัดสิงห์ไปแจ้งความเบื้องต้นไว้ก่อน ที่นี้ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจจึงขอร่วมมือทาง อบต.ขอภาพจากกล้องวงจรปิด พอจะเปิดกล้องดู พบว่า กล้องเสียครับ เสียหลายตัวเลย เรามีกล้องครับ แต่กล้องเราใช้ไม่ได้ ไม่ปรับปรุง ผมอยากจะทำเรื่องนี้ครับ ครั้งนี้แค่เงินหาย ถ้าเป็นเด็กหายจะเดือดร้อนกว่านี้ ช่วยซ่อมแซมให้ดีกว่าจะได้ใช้ประโยชน์กัน

- ต่อไปเรื่องการปราบปรามยาเสพติด เมื่อต้นเดือนตุลาคมที่ผ่านมา เจ้าหน้าที่ตำรวจป้อมหนองโสน ร่วมกับเจ้าหน้าที่ ชรบ. ตำรวจบ้าน สารวัตรกำนัน พร้อมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจจากป้อมบ้านกุ่มและบางจาน ร่วมกันจับกุมได้ยาเคจำนวนหนึ่ง ซึ่งถือว่าเยอะ เป็นผลงานที่น่าชื่นชมครับ ซึ่งในขณะนี้ ทางฝ่ายปกครองได้รับอำนาจให้มีเจ้าหน้าที่ ชรบ. หรือชุดรักษาความสงบปลอดภัยในหมู่บ้าน จำนวน ๑๖ นาย นำทีมโดยท่านอดีตกำนันศักดิ์ศรี ลาภประสิทธิ์ เป็นหัวหน้าชุด แต่งตั้งโดยนายอำเภอเมืองเพชรบุรี มีหน้าที่คล้ายๆ กับเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองผู้ใหญ่บ้าน/กำนันเลยครับ สามารถออกตรวจความปลอดภัยในหมู่บ้าน ตั้งด่านได้ คั้นได้ พกพาอาวุธปืนได้ มีการรับรองจากนายอำเภอเมืองเพชรบุรี ก็ฝากไว้ครับ เพื่อบางคนสงสัยว่าเป็นหน่วยไหน แต่งตั้งมายังไง

นายสุพจน์ แก้วสว่าง - เชิญท่านผอ. รพ.สต. กับ ผอ.ร.ร.วัดสิงห์ ท่านเป็นลำดับต่อไปนะครับ เชิญท่านสมพร ประธานสภา อบต. ก่อน เชิญครับ

นายสมพร พรหมบุญยอด - กราบสวัสดิ์พี่น้องสภาฯ ที่เคารพ ผมสมพร พรหมบุญยอด ส.อบต.หมู่ที่ ๗ ผมหายหน้า ส.อบต.หมู่ที่ ๗ ไปจากการประชุม ๒ วาระครับ อันที่จริงผมเห็นความสำคัญของสภาฯ มากที่สุดตั้งแต่เป็นสมาชิกฯ มา ๒ สมัย แต่เพราะความเจ็บไข้ได้ป่วยถึงมาไม่ได้ครับ แต่ผมก็แจ้งลาท่านประธานฯ ก่อนเสมอ สำหรับเรื่องที่ผมจะพูดวันนี้ จริงๆแล้วมีเยอะมาก เพราะเก็บไว้ตั้งแต่ครั้งที่ไม่ได้มาร่วมประชุม แต่วันนี้เอาสั้นๆ ครับ แค่ ๒ เรื่องหลักๆ เนื่องจากเวลานั้นน้อย ซึ่งหัวข้อส่วนใหญ่ ท่านกำนันสาริตได้พูดไปแล้ว คือเรื่องงบประมาณจ่ายขาดเงินสะสม ซึ่งผมเองตั้งใจจะมาพูดเหมือนกัน งบประมาณนี้ พี่น้องสมาชิกฯ ทุกหมู่บ้านได้เหมือนกันหมด ผลงานที่ออกมาก็เป็นของสมาชิกสภาฯ เพราะงบประมาณนี้ท่านประธานสภาฯ ก็ทราบดีว่ากว่าจะผ่านได้ มีการประชุมกันอยู่หลายครั้งมาก ผ่านบ้าง ไม่ผ่านบ้าง แต่ท้ายสุด สมาชิกฯ ทุกท่านก็ให้ความเห็นชอบยกมือให้ผ่านหมด เพราะเห็นแก่ผลประโยชน์ของพี่น้องประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน ทีนี้พอผ่านแล้วผมก็ไปพูดกับพี่น้องประชาชนว่าอีกไม่นานโครงการเกิดแน่ เพราะรอกันมานานแล้ว แต่ตอนนี้อย่างที่กำนันสาริตบอกครับว่าบางหมู่บ้านยังไม่ได้ดำเนินการเลย ผมอยากได้คำชี้แจงครับว่าเป็นเพราะอะไร ผมจะได้นำไปชี้แจงต่อให้ประชาชนทราบว่าโครงการที่ผมเสนอเองนี้ทำไมถึงยังไม่ได้ดำเนินการ ผมดีใจครับที่พี่น้องสมาชิกฯ เห็นความสำคัญของความเดือดร้อนของพี่น้องชาวตำบลหนองโสน ทำให้งบประมาณนี้ผ่านได้ ซึ่งบางหมู่บ้านก็เสร็จไปแล้ว แต่ของผมนี่โดนถามทุกวันครับ มี ๒ โครงการ โครงการละแสนกว่าบาท ผมไม่รู้จะตอบชาวบ้านอย่างไร เพราะรอมา ๕ เดือนน่าจะได้ที่ขอนแก่นติดลมตีกัน อยากให้มีเจ้าหน้าที่มาตอบให้ชาวบ้านได้รับทราบครับว่าโครงการนี้มันติดอะไร จะเริ่มทำเมื่อไร เดือนไหน ผมขอใช้สิทธิในการเข้าประชุมในวันนี้ชี้แจง และขอเดือนอีกครั้งให้ทาง อบต.หนองโสน กองช่างก็ได้ครับ หรือหน่วยงานที่รับผิดชอบทำหน้าที่สื่อถึงสมาชิกฯ แต่ละหมู่บ้าน ว่าแต่ละโครงการ แต่ละหมู่บ้านจะเริ่มดำเนินการเมื่อไร สมาชิกฯ ที่เขาเสนอโครงการผ่านเข้ามาจะได้ทราบ เพราะถ้าไม่มีสภาฯ ไม่มีสมาชิกฯ โครงการแต่ละหมู่บ้านก็ไม่เกิด เพราะฉะนั้นแล้ว ผมขอเถอะครับ ขอให้มีการแจ้งให้สมาชิกฯ แจ้งให้ท้องถิ่นที่ได้รับรู้บ้าง เขาจะได้นำไปบอกชาวบ้าน ถูกว่าจะเริ่มทำเมื่อไร สิ้นสุดเมื่อไร เป็นหนังสือเหมือนแจ้งประชุมสภาฯแก่ก็ได้ครับ พวกเราสมาชิกสภาฯ เห็นความสำคัญของสภาฯ แห่งนี้มาก ผมอึดอัดมา ๒ วาระแล้วครับ ที่ไม่ได้พูด ผมไม่สบาย มานั่งฟังอย่างเดียว

- อีกเรื่องหนึ่งเรื่อง เป็นเรื่องดีครับ หมู่บ้านของผมหมู่ที่ ๗ ขอชื่นชม อบต.หนองโสน

พร้อมด้วย รพ.สต. และ อสม.ทั้งตำบลเลยครับ ที่ให้ความสำคัญกับผู้ป่วย เมื่อรู้ที่บ้านไหนมีคนป่วยก็จะเข้าไปเยี่ยมเยียน ต้องการอะไรก็บริการให้ถึงบ้าน อันนี้ขอชื่นชม และขอขอบคุณทั้ง อบต. ทั้ง รพ.สต. และ อสม.ทุกหมู่บ้านครับ วันนี้ผมก็มีเรื่องเท่านี้จริงๆ มีมากกว่านี้ แต่ไว้โอกาสหน้าถ้ายังไม่มีการเลือกตั้ง ผมจะขอเอาเรื่องที่เหลื่อมมาพูดใหม่ขอขอบคุณมากครับ

นายสุพจน์ แก้วสว่าง - ต่อไปเชิญท่านมาลัยครับ เชิญครับ
ประธานสภา อบต.

นายมาลัย เทียนสุวรรณ - เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ กระผม นายมาลัย เทียนสุวรรณ ส.อบต.หมู่ที่ ๓ ครับ ส.อบต.หมู่ที่ ๓
ผมอยากทราบว่า รางระบายน้ำของหมู่บ้านผมที่ทำไว้ ทำไมถึงไม่มีบ่อพักครับ ในเมื่อท่อเชื่อมท่อมันก็ต้องมีบ่อพัก ถ้าไม่มีบ่อพักเวลาเกิดน้ำท่วมจะทำยังไงครับ เพราะได้ถนนที่เทไปมันไม่ใช่ท่อประปา ท่อมันจะไม่ได้ระดับ พอไม่ได้ระดับท่อมันจะตัน ทำให้น้ำไม่ไหล ผมว่าจะแก้ไขยังไงกันครับ ในแบบๆ ก็ไม่มี ผมถามช่าง ช่างก็บอกในแบบๆ ไม่มี แล้วก็ตรงโค้งหักศอก ตามหลักมันต้องตามด้วยเหมือง ผมไม่ทราบว่าไปผังรางทำไมให้คูขนานไปกับเหมืองประมาณ ๑๐ เมตร มันเปลืองงบประมาณเปล่าๆ ครับ ถ้าเอางบฯ ตรงนั้นไปทำบ่อพักจะดีกว่า ได้ประโยชน์กว่าครับ ช่วยไปดูด้วยครับ ตอนนั้นมันใกล้จะเสร็จแล้วเมื่อวานเห็นผู้รับจ้างเข้าไปรื้อแก้ไขรางระบายน้ำที่มันแตกกร้าว ไม่ได้ขนาด ๑๕ ซม.นั้น เขาบอกว่าที่แรกเขาเทปูนทับไปเลยโดยไม่ได้ขุดดินออก ช่วยกันดูด้วยครับ

น.ส.ประไพ ผลประโยชน์ - เรียนท่านประธานสภา ที่เคารพ ดิฉัน น.ส.ประไพ ผลประโยชน์ ส.อบต.หมู่ที่ ๔ อยาก ส.อบต.หมู่ที่ 4
ถามเรื่องการเขียนคำร้องคะ ชาวบ้านเขาฝากถามมาว่าเวลาเขียนคำร้อง ทำไมมันถึง

ดำเนินการช้านัก เช่น การตัดต้นไม้ หรือไฟฟ้าดับ เวลาชาวบ้านเขาแจ้งสมาชิกฯ สมาชิกฯ ก็มาเขียนคำร้องให้เลยทันที แล้วเขาก็รออยู่ ถ้ายังไม่ทำ ไม่ซ่อมให้ เขาก็มาถามซ้ำอีก แค่นี้แหละคะ

- ต่อไปเรื่องหินคลุก ฉันทเขียนคำร้องไว้นานมากแล้วคะ แต่ยังไม่ได้ทำให้เลย มันเป็นเพราะ

อะไร ชาวบ้านเขาถามมาว่าตอนที่ฝนตก ตอนที่ดินมันแฉะ ยังไม่มาใส่ให้ แล้วจะใส่ให้ตอนไหน ใส่ตอนน้ำแห้งมันไม่เกิดประโยชน์ เพราะเขาไม่เตือรื้อแล้ว อันนี้เขาถามมาคะ ฉันทไม่รู้จะว่าไงก็ต้องมาถาม อบต./ถามสภาฯ ต่อ แค่นี้แหละคะ ขอขอบคุณคะ

นายสุพจน์ แก้วสว่าง - ท่าน ผอ.รพ.สต.มีเรื่องแจ้ง หรือแนะนำสภาฯ หรือไม่ครับ ถ้าไม่มี ท่าน ผอ.ร.ร.วัดสิงห์ ประธานสภา อบต. มีหรือไม่ครับ เพราะวาระต่างๆ ต้องบันทึกส่งอำเภอทั้งหมด ถ้าสะดวกมีเรื่องแนะนำ หรือชี้แจงในสภาฯ เชิญได้เลยครับ หรือถ้าไม่สะดวกตอนนี้ เชิญท่านสมาชิกฯ หมู่ที่ ๑ ท่าน สำอาง สีนวล ต่อ เชิญครับ

นายสำออง สีนวล - ผมนายสำออง สีนวล ส.อบต.หมู่ที่ ๑ ครับ ผมมีอยู่หนึ่งเรื่องครับ โครงการที่ทำไปแล้ว ส.อบต.หมู่ที่ ๑ คือ โครงการก่อสร้างเขื่อนบ้านนายเพิ่มพูน - นายไพรัช มันมีอยู่ ๒ ช่วง ช่วงแรกใส่

หินคลุกเรียบร้อยแล้วครับ พอช่วงที่ ๒ บ้านนายเพิ่มพูน มันไม่มีสเตย์ดิง ไม่รู้ว่าช่าง ออกแบบมาอย่างไร แล้วมันเอนจะพังอยู่แล้วครับ ถ้าใช้สเตย์ดิงก็คงไม่มีปัญหา จากเดิม ๙๐ องศา ตอนนี้อยู่ที่ ๔๕ องศา ช่วงที่ ๑ ใกล้บ้านนายไพรัช มันยาวกว่า และใส่สเตย์ดิง ก็ไม่เป็นไร ไม่มีปัญหา แต่ช่วงที่ทำให้มันต่อเนื่องกัน ทำไม่ถึงไม่มีสเตย์ดิงครับ มันถึงได้จะ พังอยู่ทุกวันนี้ แล้วเราจะมีวิธีแก้ไขอย่างไรครับ ตอนนี้อยู่ในประกัน ขอให้ไปดูด้วยครับ

นายสุพจน์ แก้วสว่าง - มีท่านอดีตกำนัน ท่านศักดิ์ศรี ลาภประสิทธิ์ เชิญครับ
ประธานสภา อบต.

นายศักดิ์ศรี ลาภประสิทธิ์ - เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านผู้บริหาร สมาชิกฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ผมเอง อดีตกำนันฯ มีเรื่องขอเสนอแนะมากกว่าครับ ที่ได้ฟังๆ มานั้น ปัญหาต่างๆ โดยเฉพาะเรื่องโครงการ

ก่อสร้างรู้สึกว่ามีปัญหาเกือบทุกตัว อย่างแรก อยากเสนอแนะว่า การที่เรามีโครงการผ่าน ข้อบัญญัติในแต่ละครั้ง การออกแบบแต่ละโครงการควรจะลงไปดูพื้นที่จริงด้วยตัวเอง โดยเฉพาะช่างผู้ออกแบบ ส่วนใหญ่แล้วที่ผ่านมามีแต่สั่งงานลูกจ้างให้ไปวัด ไปวัด แต่สภาพ พื้นที่จริงไม่รู้เลย อย่างเช่นการที่เราจะเท หรือปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนเส้นใดเส้นหนึ่ง ถ้าสภาพเดิมเป็นคอนกรีต มีรางระบายน้ำอยู่ โดยเฉพาะมีฝาท่อ ถ้าไปดูพื้นที่จริงด้วย ตนเอง จะสามารถที่ออกแบบได้ถูก ไม่ใช่ว่าลาดยางยาวทั้งเส้นแล้วค่อยเอาไม้ตอกรุดรง ฝาท่อเอา มันไม่ได้ ควรจะลงพื้นที่สักนิดหนึ่ง นอกจากนี้การลงพื้นที่จะทำให้เราแก้ไข ปัญหาต่างๆ ได้ แม้กระทั่งการบดอัด การเสริมพื้นที่ หรืออื่นๆ จะทำให้เขียนแบบฯ ได้ละเอียดขึ้น ส่วนใหญ่แล้วที่ผมเห็นมาตั้งแต่สมัยผมดำรงตำแหน่งจนถึงปัจจุบันนี้ ไม่ค่อย ได้ลงพื้นที่ครับ พอไม่ได้ลงพื้นที่ แบบฯ ที่เขียนออกมาจึงมีปัญหาทุกโครงการ ควร แก้ปัญหาตรงจุดนี้ด้วย

- ต่อไปเรื่องการก่อสร้างรางระบายน้ำ ขอชี้แนะนะครับ แบบฯ ที่ผมเสนอคือ ตรงฝารางจะมีเหล็กทรงรับ ลักษณะเป็นฉาก เวลายกฝาท่อเพื่อทำความสะอาดจะได้ไม่แตกเสียหาย ซึ่งปัจจุบันนี้ยังไม่มี สังเกตได้ว่าพอมีเศษหินหล่นลงไปเมื่สองเม็ดมันจะเริ่มเคลื่อน ไม่นาน ฝามันก็จะหล่นลงไปใตราง
- เรื่องต่อไปของหมู่ที่ ๒ ซึ่งมีการร้องขอมานานมากแล้ว เรื่องฝาท่อบริเวณปากทางเข้านา มอญอุทิศชอย ๑ ถ้าหลายๆ ท่านผ่านไปจะเห็นว่ามันแอนลงไปไม่ต่ำกว่า ๑๐ ซม. ไม่ทราบว่าจะเข้าดำเนินการวันไหนครับ
- เรื่องเครื่องสูบน้ำ ปีนี้ออกคือน้ำน้อย ถ้าน้ำมากๆ เหมือนทุกปี เราคงต้องไปยืมท่อสูบน้ำ เขามาอีก อยากจะเสนอทาง อบต.ว่าอยากได้เครื่องสูบน้ำแบบที่ไปยืมเขามาใช้ ฝงลงไปตายตัวเลยครับ ผ่านถนนแล้วเอาลงแม่น้ำเลย เพราะถ้าเกิดปัญหาน้ำในแม่น้ำเต็ม เราต้องมีเครื่องสูบน้ำลงแม่น้ำเพชร ฝนที่ตกลงมา น้ำขี้อีก จะเกิดปัญหาน้ำท่วมขังบริเวณถนนต่างๆ จึงอยากได้เครื่องสูบน้ำมาช่วยครับ ก็ขอฝากด้วยครับ

- อีกเรื่องครับ เมื่อสักครู่ผมก็ฟังอยู่ ปัญหาการก่อสร้างถนน เมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาผม
 ประสบด้วยตนเอง ตามที่ท่านประธานพูดเมื่อสักครู่ คือ ถนนที่กำลังทำอยู่ ผมก็ไม่
 ทราบว่าเขาและปูนทำยังไม่แห้ง ผมเลยลุยครับ ซอยพิบูลย์สมบัติอุทิศ ช่วงที่ ๒ นี้แหละ
 ผมขับรถยนต์วิ่งไปเกือบสุดทางครับ แล้วถอยกลับออกมา ๒๐๐-๓๐๐ เมตร ถ้าเป็น
 คนขับรถไม่เก่งจะทำไมครับ ถึงบอกว่าน่าจะมีเครื่องหมายบอกสักชนิดหนึ่งว่ากำลังก่อสร้าง
 ปัญหามันเยอะครับ วันนี้ทางสภาฯ เองเพิ่งมีมติเห็นชอบแก้ไขแบบฯ ไปเมื่อสักครู่นี้เอง
 ทั้งๆ ที่มีการก่อสร้างแล้ว ผมเป็นชาวบ้านนะครับ ผมก็งงเหมือนกัน แบบฯ ก็ยังไม่แก้ไข
 เลย แต่ก่อสร้างได้อย่างไร ผ่ากัไว้ด้วยครับ
- เรื่องสุดท้ายครับ ผมดูผลการประเมินตนเองของ อบต.กิติใจครับ เพราะเปอร์เซ็นต์มันสูง
 มาก ๙๐ กว่าเปอร์เซ็นต์ แต่ผมขอถามเป็นความรู้ครับ ว่าการประเมิน เขาประเมินกัน
 อย่างไร ใช้ใครเป็นผู้ประเมิน ขอถามเป็นความรู้เท่านั้นเองครับ ขอขอบคุณครับ

นายสุพจน์ แก้วสว่าง - สมาชิกฯ ทุกท่านไม่มีอะไรแล้วใช่หรือไม่ครับ เชิญท่านนายกฯ ตอบคำถาม เชิญครับ
 ประธานสภา อบต.

นายวินัย พุ่มพวง - กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ กระผมนายวินัย พุ่มพวง นายก อบต.หนองโสน
 นายก อบต. จากประเด็นคำถามต่างๆ มีหลายโครงการ กระผมในนามของคณะผู้บริหารขอชี้แจงใน
 ประเด็นที่ท่านได้ถามกันมา

- เรื่องแรก งานก่อสร้างที่เกิดขึ้นในตำบลนั้นมาจากการประชาคมจากชาวบ้าน/ผู้นำ
 ชุมชน และมีไถ่ถามกันว่าแผนพัฒนาฯ ในแต่ละปี ยกตัวอย่างในปี ๒๕๖๓ ใครจะเอาอะไร
 ก็มีการออกเสียง ยกมือเป็นเอกฉันท์ให้ทำในรูปแบบนั้น รูปแบบนี้ ข้อมูลดิบข้างต้นก็นำมา
 สู่การปฏิบัติงานของคณะผู้บริหาร โดยข้างจะต้องไปดำเนินการหาข้อมูล และออกแบบให้
 เรียบร้อย
- เรื่องงานก่อสร้างที่ท่านอดีตท่านพูดเมื่อสักครู่ นั้น ผมเองก็เห็นด้วย และมีการต่อว่า
 หลายครั้งเรื่องการต้องออกไปดูงานของทั้งคณะกรรมการตรวจรับฯ และช่างผู้ออกแบบ
 โดยช่างต้องไปอยู่ ณ ที่เกิดเหตุตลอดเวลาที่มีการก่อสร้าง ทั้งนี้ทั้งนั้นผมต้องขอชื่นชมที่
 สมาชิกฯ ส่วนใหญ่ลงพื้นที่ฯ ช่วยตรวจสอบอยู่ตลอด แต่เมื่อมีความผิดพลาดเกิดขึ้น ถ้ามองว่า
 คณะผู้บริหาร หรือเจ้าหน้าที่เอาด้วยหรือเปล่าถึงยอมให้เขาผิดพลาด ก็ไม่ ส่วนเรื่องการ
 รื้อ การเรียกเงินคืนนั้นก็เป็นที่ของเจ้ารับจ้างที่ต้องรับผลจากการกระทำของเขา ถ้ามองว่า
 การเรียกคืนเงินค่าเหล็ก เรียกจากใคร ก็เรียกจากเจ้ารับจ้างครับ ผมก็เตือนเจ้ารับจ้างทุกรายที่
 เข้ามายื่นเรื่องขอเงินทำจาก อบต. ว่าไม่ต้องคิดเรื่องผลประโยชน์ที่ต้องให้คนโน้น คนนี้
 ผมไม่เอาครับ ให้ท่านเอาตัวรอดให้ได้ก็พอ เพราะการทำงานก่อสร้างในเขตพื้นที่ตำบล
 หนองโสน หรือทั้งประเทศเลยครับ ขณะนี้มีการร้องเรียนเกิดขึ้นมากมาย แล้วโดนกันแทบ
 ทุกตำบล และตำบลหนองโสนเป็นอีกตำบลหนึ่งที่มีการตรวจสอบแรงพอสมควร ดังนั้น
 ความรับผิดชอบอยู่ที่เจ้ารับจ้างครับ ถ้าตรวจรับฯ ไม่ผ่าน ก็คือไม่ผ่าน ผมไม่เคยไปบังคับให้
 เจ้าหน้าที่หรือผู้เกี่ยวข้องต้องไปดูแลเป็นพิเศษ ต้องให้ผ่านให้ได้ อย่างนั้น อย่างนี้
 ยกตัวอย่าง งบประมาณที่ได้มา ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท โครงการถนนฯ หมู่ที่ ๑, ๕, ๖ นี้ การ
 ประมูลเป็นหน้าที่ของจังหวัด/ อำเภอ แต่งงานที่เกิดขึ้น เกิดในเขตพื้นที่เรา
 มีคณะกรรมการ

ของอำเภอ/จังหวัด และโยธาฯ มาควบคุมทั้งหมด เราเป็นผู้อำนวยความสะดวกในเขตพื้นที่กลับได้ถนนฯ เราก็ต้องลงไปดู ขณะที่ลงไปดูผมเตือนมาตลอดว่าให้ทำงานเอาตัวรอดของคุณไปให้ได้ แม้กระทั่งเหล็กเสริมของโครงการถนนฯ หมู่ที่ ๑, ๕, ๖ ก็ควบคุมกันอย่างละเอียด ทั้งที่ผมไม่ได้มีอำนาจไปควบคุม ไม่มีสิทธิ์ ไม่มีส่วนได้ส่วนเสียตรงนั้นด้วย แต่ก็ลงไปดู ไปถ่ายรูปทุกกระยะการวางเหล็ก แต่พอมีการเจาะตรวจ ปรากฏว่าเหล็กเสริมอยู่ในตำแหน่งที่ต่ำกว่ามาตรฐาน ซึ่งจริงๆ แล้วมันก็มีเหตุผลที่ต้องโต้แย้งกันในส่วนของผู้รับจ้างกับผู้จ่ายเงินของจังหวัด คือเสมียนตราจะต้องตรวจสอบกัน แล้วผู้รับจ้างต้องชดใช้ค่าเสียหายที่เกิดขึ้น โครงการฯ ของหมู่ที่ ๖ ก็เช่นเดียวกันครับ เมื่อมีการตรวจสอบ คนที่ต้องจ่ายค่าเหล็กเสริมคือผู้รับจ้างเหมือนกัน จะเห็นได้ว่า ทุกสิ่งทุกอย่างจะโยงมาถึงการหาตัวผู้รับจ้าง ซึ่งขณะนี้ผู้รับจ้างส่วนใหญ่ก็ท้อกับเรื่องนี้ เพราะพลาดไม่ได้เลย ทั้งประเทศเลยครับ มีปัญหามากมาย ผู้รับจ้างจึงหายาก โครงการบ้านบังลุนตอนแรกมีผู้รับจ้างมารับมากมาย แล้วก็ถอนตัวทิ้งไปหมด ทำให้เกิดความล่าช้า ขณะนี้เห็นรถแบคโฮหรือไม่ครับ มาจอดรอจะดำเนินการ สักพักน้ำขึ้นก็ต้องหยุดรอก่อน ตอนนี้น้ำเริ่มลงแล้ว แต่เริ่มโดนปรับแล้วนะครับ หลายโครงการจะเป็นแบบนี้ อย่างของหมู่ที่ ๒ งบประมาณ ประมาณ ๑๐๐,๐๐๐ บาท เขาต้องขนย้ายทั้งรถบด รถขยวีสดู ซึ่งเขาคิดแล้วว่าอาจจะไม่คุ้มค่า นี่คือปัญหาหนึ่ง คือ ความล่าช้า ตอนนี้อยู่เลยแก้ปัญหาด้วยการพ่วงกับตำบลอื่น เช่น ถ้าคุณปูแอสฟัลท์ ผมขอพ่วงตรงนี้ด้วย ทำร่วมกัน ช่วยกันครับเท่าที่จะทำได้ แต่อาจจะล่าช้าด้วยสภาพดินฟ้าอากาศ ปริมาณน้ำฝนอะไรพวกนี้ ทุกคนก็อยากจะทำงานให้มันสำเร็จ อันนี้ขอแนะนำเรียนให้ทราบครับ

- ต่อไปเรื่องท่อน้ำหลังฟาร์มหมู เรื่องนี้ร้องเรียนกันรายวันเลยครับ ว่าทำถนนไปทับท่อระบายน้ำ ผมเลยเตือนผู้รับจ้าง ผมรู้ครับ และเตือนไปตั้งแต่แรกแล้ว ชาวนากรับรู้ ผมคุยกับชาวนาแล้วว่าโครงการนี้เขารีบทำ ก็ให้เขาทำไป แต่ก่อนที่จะส่งงาน จะเสร็จงาน ให้เขาทำให้เรียบร้อยก่อน คุยกันแล้ว ผมถามชาวนาแล้วว่ารีบไหม เขาก็บอกว่าไม่เป็นไร ถ้านายกรับปากแล้วก็ไม่เป็นไร ผมเองรับปากแล้ว ยังไงก่อนงานเสร็จก็ต้องทำให้ แต่ถ้าเขาไม่ทำให้จริง เตือนนายกรับปากให้เองครับ ไม่ได้ทอดทิ้ง
- เรื่องกล้องวงจรปิด มีเสียอยู่ ๑ ตัวครับ มีการแจ้งซ่อมทุกกระยะ และส่วนที่มันเสีย เพราะมันมีการรื้อสายโน่นนี่อยู่ตลอด ทั้งสายอินเตอร์เน็ต สายโทรศัพท์ ทำให้ไฟฟ้าดับ ไฟกระชาก กล้องก็เสียหาย ทางเราพยายามดูแลแก้ไขให้ตลอด ไม่ได้ทิ้ง
- เรื่องการแก้ไขแบบฯ ที่ท่านอดีตกำนันพูดเมื่อสักครู่ ว่าทำไมถึงมีการเริ่มงานไปแล้ว แต่ยังไม่ได้แก้ไขแบบฯ อันนี้ไม่ใช่ครับ โครงการมันเป็น ๒ ตัวอยู่ แบ่งเป็น ๒ ช่วงครับ ช่วงแรกที่ทำเสร็จแล้วเป็นโครงการงบฯ ในข้อบัญญัติ อีกช่วงหนึ่งเป็นงบฯ จ่ายขาดเงินสะสม ซึ่งตามระเบียบแล้วการจ่ายขาดเงินสะสมต้องขออนุมัติจากสภาฯ จะมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขต้องให้สภาเห็นชอบ ส่วนสาเหตุของการแก้ไข คือ เดิมโครงการถนนฯ ของหมู่ที่ ๑, ๕, ๖ ยังไม่มา แบบฯ เราเต็มยาวไปถึงคลองชลประทาน ๑๒๘ ม. แต่ต่อมาโครงการถนนฯ หมู่ที่ ๑, ๕, ๖ มา เราก็ต้องเทไปไม่ถึง เพราะเส้นนี้เทคอนกรีตไปก่อนแล้ว ต้องตัดส่วนนั้นออกไป เหลือ ๑๒๒ ม. ผมเองก็ถามเจ้าหน้าที่ให้ดูระเบียบให้ชัดเจนว่าต้องแก้ไขหรือไม่ ทั้งปลัดและหัวหน้าส่วนยืนยันเหมือนกันว่าระเบียบของการจ่ายขาดเงินสะสมต้องแก้ไขโดยสภาเท่านั้น อันนี้เข้าใจตรงกันนะครับ

- เรื่องป้ายสัญลักษณ์กันเขตก่อสร้าง อาจมีการตกลงบ้างครับ เพราะส่วนใหญ่แล้ว ผู้รับจ้างที่ทำงานต้องมีป้ายมาเอง แต่รายนี้ไม่มีมา ผมก็เห็นว่ามิเอาอะไรต่ออะไรมาวางขวางไว้แทน แต่ก็เกิดเหตุการณ์ที่ว่าขึ้น ผมก็ยอมรับในสิ่งที่เกิดขึ้น แล้วจะนำไปปรับปรุงแก้ไขครับ
- ส่วนเรื่องโครงการหมู่ที่ ๓ เดี่ยวป้ายนี้จะลงไปดูพื้นที่อีกครั้งหนึ่ง เพราะขณะที่สร้างก็ดูอยู่ตลอดครับ ส่วนที่ท่าน ส.อบต.มาลย์พูดว่าทำไมแบบฯ มันหักไปตรงโน้น ตรงนี้ เดี่ยวเราไปดูกันอีกทีครับ จริงๆ แล้วผมถามช่างแล้วว่าทำไมไม่เป็นแบบนี้ ต่อไปถ้ามีการลงพื้นที่ต้องตามกันมาให้ครบ ผมเองเคยโพสตรูปเชิญชวนผู้นำชุมชนให้มากันให้ครบ จะได้ไม่มีปัญหากันครับ
- เรื่องโครงการหมู่ที่ ๖ ที่ท่อมมีปัญหาต้องขุดขึ้นใหม่ ผมเป็นคนสั่งให้ขุดเองครับ ถ้ามหาผู้ใหญ่บ้านได้ครับ เพราะผู้ใหญ่บ้านบอกว่าอันนี้ไม่เรียบร้อย ไม่ชัดเจน ผมก็สั่งให้ขุดเลยมาดูกัน พบว่ามีบัพพรองไม่เรียบร้อยจริง ผมจึงสั่งผู้รับจ้างทำให้เรียบร้อย และเรียกผู้นำชุมชนมาคุยกันอีกครั้งหนึ่งว่าเห็นด้วยหรือไม่ ถูกต้องหรือไม่ ทุกคนตกลงก็จบ นี่คือการทำงานของผมครับ เป็นขั้นตอนชัดเจน ไม่เคยปล่อยปละละเลย เมื่อถามมา ขอชี้แจงเรื่องที่เกิดขึ้นทั้งหมดครับ
- เรื่องการเข้าดำเนินการของผู้รับจ้าง ที่ ส.อบต.สมพรพุดนั้น ประกาศก็ประกาศแล้วครับ และผมก็เคยบอกเจ้าหน้าที่ให้แจ้งผู้นำชุมชนแต่ละคนว่าบริษัทนี้จะเข้ามานะ ให้คอยดูแลตรวจสอบดูนะ ผมเห็นอยู่ว่าท่านไปดูแล้ว ทำไมถึงยังไม่รู้ ก็มีเจอกันอยู่ครับ ระหว่างทำงานก็เจอกัน มีถาม มีคุยกัน ผมก็ไม่รู้ว่ายังไง
- ส่วนเรื่องของท่านประไพ ผลประโยชน์ หมู่ที่ ๔ เรื่องคำร้อง ที่ถามว่าทำไมเวลาทำมันล่าช้า ผมต้องบอกว่าเอกสารมันเยอะมากครับ ก่อนนี้ผมพยายามลดขั้นตอน ทำตรงนั้นตรงนี้ก่อน แต่เอกสารถูกวางกองอยู่ ทำให้ตกลง ผมจึงไม่ยอมให้เป็นแบบนี้แล้วครับ ต่อไปนี้ให้มีเอกสารไว้ รันไปตามลำดับ มาก่อนได้ก่อน นี่ก็คือความผิดพลาดที่ต้องแก้ไข เพราะการลดขั้นตอนนี้แหละครับ ทำให้เกิดความล่าช้า งานของเราเยอะมากต้องขอความเห็นใจครับ นี่ก็พยายามเร่งให้ตลอด

น.ส.ประไพ ผลประโยชน์ - อย่างโครงการหินคลุก เราดำเนินการเป็นหมู่ๆ ไปได้หรือไม่คะ หมู่บ้านไหนขอก่อน ก็ได้ ส.อบต.หมู่ที่ 4 ขอก่อนได้หรือไม่คะ ถ้าจะรอให้ขอทุกหมู่บ้านขอ บางหมู่บ้านเขาไม่เดือดร้อนเขาก็ไม่

เขียนขอคะ ก็ไม่ได้ทำสักที

นายวินัย พุ่มพวง - เรื่องโครงการหินคลุก ภายในสัปดาห์นี้ก็ดำเนินการได้แล้วครับ แต่ขอทำความเข้าใจนายก อบต. ก่อนที่ ส.อบต.ประไพ ถามว่า หมู่บ้านฉันเดือดร้อนก่อน ขอก่อนได้หรือไม่ ถ้าทำแบบนี้เป็นการแบ่งการจัดซื้อจัดจ้าง ซึ่งระเบียบฯ มันไม่ให้ จะซื้อก็ต้องซื้อทีเดียวครับ และอีกอย่างหนึ่ง ถ้าทำเบิกจ่ายครั้งละเล็กน้อย เจ้าหน้าที่ต้องทำเอกสารกันเยอะมาก แต่ผมรับรองเลยว่าภายในสัปดาห์นี้จะดำเนินการลงหินคลุกให้ครับ เพราะวันนี้เข้ามาทำสัญญาแล้ว

- เรื่องกำแพงกันดินหมู่ที่ ๑ เดี่ยวจะลงไปดูกัน ทั้งหมดนี้ก็เป็นการทำ ความเข้าใจ ชี้แจง เพื่อเดินไปในทิศทางเดียวกัน ขออนุญาตชี้แจงเพียงเท่านี้ครับ

นายสุพจน์ แก้วสว่าง - ต้องขอขอบคุณท่านนายกฯ ครับ ขณะนี้เวลาล่วงเลยมากแล้ว ขอขอบคุณคณะองค์ ประธานสภา อบต. ประชุมซึ่งมีสมาชิกฯ ทั้ง ๑๒ ท่าน คณะผู้บริหาร มีท่านนายกฯ , รองนายกฯ ทั้ง ๒ ท่าน และท่านเลขาฯ ขอขอบคุณหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องที่เสียเวลาเวลา มาประชุมในวันนี้ และสุดท้ายต้องขอขอบคุณพี่น้องประชาชนตำบลหนองโสนที่ท่านรับฟังเสียงตามสาย อาจมีเสียงรบกวนท่านบ้างก็ต้องขออภัย ผมขอรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียว ขณะนี้เวลา ๑๒.๔๕ น. ขออนุญาตปิดประชุมครับ

ปิดประชุม เวลา ๑๒.๔๕ น.

(ลงชื่อ) นาฎ วงศ์ทองดี ผู้บันทึกรายงานการประชุม
(นายนาฎ วงศ์ทองดี)

เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ) สุพจน์ แก้วสว่าง ผู้ตรวจบันทึกการประชุม
(นายสุพจน์ แก้วสว่าง)
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ) สุชาดา ขวัญยืน
(นางสุชาดา ขวัญยืน)
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมฯ

(ลงชื่อ) ประไพ ผลประโยชน์
(นางสาวประไพ ผลประโยชน์)
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมฯ

(ลงชื่อ) สมบัติ ภัคดีโสภณ
(นางสาวสมบัติ ภัคดีโสภณ)
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมฯ